

ZTE ทีม คีฟแลนด์ คาวาเลียส์ และแฟนคลับ ร่วมฉลองปีลิงด้วยกัน



แฟนคลับได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ฉลองตรุษจีน และทำกิจกรรมเพื่อนำพาโชคดีตลอดปีใหม่นี้

ริชาร์ดสัน, เท็กซัส – 8 กุมภาพันธ์ 2559 – ZTE USA, ผู้จัดจำหน่ายสมาร์ตโฟนรายใหญ่อันดับที่ 4 ของตลาดสหรัฐอเมริกา และ ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สัญญา ได้ร่วมเฉลิมฉลองตรุษจีน กับ ทีมบาสเกตบอลชื่อดัง คีฟแลนด์คาวาเลียส์ ในการแข่งขันเกมส์เหย้า ที่สนาม ควิกเก้น โจนส์ ฮารีนา เมื่อคืนที่ผ่านมา

“วันปีใหม่อจีน เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง และนำพาโชคดีมาสู่ทุกคนในปี 2016 และผมก็ตื่นเต้นมากที่เราได้แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขนี้กับแฟน ๆ ของ ทีมคาวาเลียส์” ลีซัน เจิง ประธานและ CEO ของ ZTE สหรัฐอเมริกา กล่าว “การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นกีฬาอดนิยมนองของทั้งรัฐและจีน มันสามารถเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทั้งสองประเทศด้วย เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ คีฟแลนด์คาวาเลียส์ ในกิจกรรมนี้และยังได้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมให้แฟนคลับของทีมได้รู้จักกับการเฉลิมฉลองปีใหม่แบบจีน ต้อนรับปีลิงนี้ด้วย”

แฟนบาสเกตบอลกว่า 20,000 คน ได้เข้าร่วมงานการเฉลิมฉลองปีใหม่อจีน ได้รับอั่งเปา ที่ในนั้นมีบัตรของขวัญมูลค่า 100 เหรียญสหรัฐ สำหรับนำไปซื้อสินค้าของ ZTE ได้ นอกจากนี้ยังมีของแถมที่ มอบของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดที่มีตัวอักษรจีนอันเป็นเอกลักษณ์ เขียนว่า “Go Cavaliers, 骑士队加油” เพื่อฉลองและสนับสนุนทีมที่พวกเขาเคารพพร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษอื่นๆ การเล่นเกม การประดับตกแต่งสถานที่ด้วยโคมไฟ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการฉลองปีใหม่แบบจีนด้วย

นี่เป็นครั้งแรกที่ คาวาเลียส์ จัดงานปีใหม่อจีน และ ZTE ก็เป็นบริษัทของจีนรายแรกที่เข้ามาชวนแฟนบาสเกตบอลของพวกเขาเฉลิมฉลองตรุษจีน

“เทศกาลตรุษจีนเป็นสัญลักษณ์ของความกระตือรือร้น, ความชื่นชม และ แรงบัลดาลใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลิกขององค์กร และ แฟนของพวกเรา” เลน โคมอร์คอสกี ผู้บริหารของทีมคีฟแลนด์ คาวาเลียส์ กล่าว “เราภูมิใจที่ได้ร่วมกับ ZTE เฉลิมฉลองวันปีใหม่ในค่ำคืนที่แสนพิเศษนี้ร่วมกับแฟนบาสเกตบอลของเรา”

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างกลุ่มลูกค้าขาประจำในฮูสตัน, นิวยอร์กและ นอร์ทเทิร์น แคลิฟอร์เนียแล้ว ZTE เดินหน้าสร้างฐานลูกค้าต่อเนื่อง โดยจับมือกับพันธมิตรในคีฟแลนด์ นั่นคือ คาวาเลียส์ ในปี 2015 โดยจะมีการเพิ่มสาขาของ ZTE เพื่อใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น ในการให้ข้อมูล ของนวัตกรรม

ใหม่ และที่สำคัญให้ลูกค้าได้สัมผัสกับเครื่องจริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสนับสนุนของ ZTE และ ทีมบาสเกตบอลใน NBA ติดตามได้ทาง
WWW.ZTEUSA.COM